

ทินฮุ้น - ผู้ถือหุ้น KTIS อนุมัติแผนเพิ่มทุนจดทะเบียน 10 หุ้น จัดสรรให้กับ 3SH ราคาหุ้นละ 12.44 บาท หนุนสัดส่วนการถือหุ้นครบ 25% พร้อมยกเว้นไม่ต้องทำเทคโอเวอร์ ออฟเฟอร์ มั่นใจกลุ่ม "ซูมิโตโม" ร่วมผลักดัน KTIS เติบโตอย่างมั่นคง เหตุศักยภาพสูงทั้งในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์ บริษัท เกษตรไทย อินเทอร์เน็ต แชนแนล ซูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เปิดเผยถึงที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ว่า ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 10 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้กับ 3SH ซึ่งเป็นกิจการที่มีผู้ลงทุนร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย บริษัท หทัยจรรยาเอกไฮลิ่ง จำกัด, ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น และนิสชิน ซูการ์ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 12.44 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

ทั้งนี้ หลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผดท.KTISไฟเขียว3SHถือหุ้น 'ซูมิโตโม'หนุนธุรกิจโตแกร่ง

ดังกล่าว จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ 3SH ใน KTIS เพิ่มเป็น 25% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าถือหุ้น 25% ครั้งนี้ 3SH ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบงำกิจการเป็นเพียงการปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนก่อนเข้าตลาดหุ้นเท่านั้น จึงได้ยื่นขอยกเว้นการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (White-wash) ซึ่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้อนุมัติให้ไม่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นายณัฐบัญญัติ กล่าวต่อว่า การที่ KTIS มีกลุ่มซูมิโตโม เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ จะส่งผลดีต่อ KTIS หลายประการ นอกเหนือจากการช่วยส่งเสริม

การขายและขยายตลาดสินค้าของ KTIS ไปยังตลาดนานาชาติแล้ว ยังช่วยสนับสนุนเทคโนโลยี การค้นคว้าและวิจัยต่างๆ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งผู้ถือหุ้น KTIS ก็จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของ KTIS ในระยะยาวด้วย



ณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล

● 02 รับทรัพย์โรงไฟฟ้าชีวมวล

อนึ่ง นายณัฐบัญญัติ กล่าวก่อนหน้านี้ว่าในปี 2558 ตั้งเป้ารายได้ในธุรกิจชีวพลังงานเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากโรงงานผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 2 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าที่ จ.อุตรดิตถ์ ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่มรับรายได้ในช่วงไตรมาส 2/2558 และโรงไฟฟ้าที่ จ.นครสวรรค์ ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ จะเริ่มรับรายได้ในไตรมาส 4/2558

"สำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ 2 แห่ง โรง

แรกที่จะดำเนินการเป็นโรงที่ จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งใช้ระบบส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (Adder) ที่ 0.30 บาทต่อหน่วย ส่วนโรงที่ จ.นครสวรรค์ อยู่ระหว่างรอภาครัฐตีความว่าจะใช้ระบบ Adder หรือระบบ Feed in Tariff (FIT) จากปัจจุบันที่บริษัทมีโรงไฟฟ้า 1 แห่ง คือโรงไฟฟ้า KTBP ที่ จ.นครสวรรค์ ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ที่ Adder 0.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าจะเดินเครื่องผลิตให้ได้ 11 เดือน เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด"

ขณะที่ธุรกิจน้ำตาลยังต้องรอดูทิศทางราคาน้ำตาลในตลาดโลกอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 13-14 เซ็นต์ต่อปอนด์ จากก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 18-19 เซ็นต์ต่อปอนด์ ซึ่งแม้ว่ารายได้จะลดลง แต่ด้วยราคาน้ำตาลที่ปรับลดลง ทำให้ต้นทุนปรับลดลงด้วย จากระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่ อ้อยและโรงงานน้ำตาลในอัตราส่วน 70 : 30 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจน้ำตาลก็ยังมีกำไรได้ ส่วนปริมาณอ้อยเข้าที่ปี 2558 น่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 9.9 ล้านตัน ☺